

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2022

THƯ CHÀO MỪNG

Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 2022” (HCMC FOODEX 2022)

Thay mặt Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tôi trân trọng thông báo Chương trình **Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 2022” (HCMC FOODEX 2022)** được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 2022 (HCMC FOODEX 2022) là nơi quy tụ các tổ chức, các doanh nghiệp lương thực thực phẩm hàng đầu trong nước và ngoài nước, góp phần giới thiệu tổng thể sự phát triển năng động của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm không chỉ quảng bá, giới thiệu các sản phẩm có chất lượng, uy tín thương hiệu và tiềm năng xuất khẩu trong ngành lương thực thực phẩm mà còn là cầu nối giúp khởi tạo và duy trì mối quan hệ hợp tác kinh doanh bền vững, kết nối giao thương hiệu quả giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Triển lãm cũng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin về những xu hướng mới trong sản xuất và tiêu dùng, đồng thời còn là diễn đàn giới thiệu những công nghệ và máy móc, thiết bị hiện đại, mang đến những cơ hội chia sẻ, trao đổi thông tin về các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất, chế biến lương thực thực phẩm.

Đặc biệt, với một chuỗi các chương trình hoạt động kết nối giao thương B2B, các hội thảo chuyên đề và các buổi trình diễn văn hóa ẩm thực đặc sắc. HCMC FOODEX 2022 còn là nơi khách tham quan được trải nghiệm thế giới thực phẩm phong phú sắc màu và mang đậm tính truyền thống của Việt Nam và các nước, được tìm hiểu về năng lực cung ứng thực phẩm đang phát triển mạnh của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng.

Tôi nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh sự hiện diện của tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực lương thực thực phẩm quan tâm tới sự kiện quan trọng này.

Xin chúc Chương trình Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 2022” (HCMC FOODEX 2022) thành công tốt đẹp.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thị Thắng